

เปิดตัวเว็บไซต์ “Experiences in Japan” ภาคภาษาไทย ! แนะนำการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (JNTO) ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและ DMO ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ในเว็บไซต์ “Experiences in Japan” ซึ่งมีหลายภาษา ซึ่งในครั้งนี้เราได้เปิดตัวเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาไทย และยังสามารถเพิ่มเนื้อหาท่องเที่ยวคุณภาพดีที่ตรงกับความต้องการของแต่ละตลาดรวมทั้งสิ้นกว่า 500 รายการ นอกจากนี้ในเนื้อหาแต่ละหน้ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรับมือโรคติดต่อโดยจะแสดงเป็นรูปไอคอนที่ออกแบบโดย JNTO เพื่อให้เข้าใจง่าย

JNTO จะเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ และจะใช้เว็บไซต์นี้อย่างแพร่หลายในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากญี่ปุ่นให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา JNTO จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆผ่านหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว (DMO) ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากมีระบบรองรับภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

จากเนื้อหาที่รวบรวมมาทั้งหมด เราได้ทำการคัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่น่าจะเหมาะนำไปโปรโมทต่อแล้วนำมาลงในเว็บไซต์ “Experiences in Japan” โดยระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกมีการอ้างอิงคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติมาใช้ประกอบการพิจารณา ที่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวมีทั้งหมด 5 ภาษา เช่น อังกฤษ จีน เกาหลี และมีเนื้อหารวมทั้งสิ้นกว่า 700 รายการ แต่ในครั้งนี้เราได้จัดทำหน้าภาษาไทยขึ้นมา รวม 100 รายการ ส่วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของแต่ละตลาดรวมทั้งความต้องการใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโควิด นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรับมือโรคติดต่อ โดยจะแสดงเป็นรูปไอคอนที่ออกแบบโดย JNTO เพื่อให้เข้าใจง่าย และ JNTO จะยังคงเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเพื่อขจัดความวิตกกังวลที่เกิดจากโรคโควิดในการเดินทางไปญี่ปุ่นต่อไป



ตัวอย่างหน้าตาเว็บไซต์

■ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Experiences in Japan

ภาษาไทย : <https://www.japan.travel/experiences-in-japan/th/>

ภาษาอังกฤษ : <https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/>

[ติดต่อสอบถามได้ที่]

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ
โทร 02-261-3525 อีเมล info_bangkok@jnto.go.jp